



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทรศัพท ๑๐๕๘๘

ที่ นน ๑๐๓๒.๒/๒๐๑/๑.๑๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขยายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา เวชภัณฑ์ที่มีใ้ยา เครื่องมือแพทย์ รวมถึงนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาและปฏิบัติงาน

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขยายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขยายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกลยุทธเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล ปกป้องจิตสำนึกบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดรับทราบตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติตนตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขยายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้หน่วยงาน ส่วนราชการ จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย

เพื่อให้แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ มีความเป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงขอประกาศ “แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขยายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔” พร้อมด้วยขั้นตอนติดต่อการสนับสนุนไปประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รวมถึงแบบฟอร์มการสนับสนุนบุคลากรโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ไปประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศ นับแต่วันที่ออกประกาศ

(นายศักดิ์ อธิภาชน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า